

Số: 774 /ĐHK-T-VSDH  
V/v tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ  
Chính sách Công, năm học 2015– 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Quý cơ quan

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) được Chính phủ cho phép thành lập theo công văn số 5597/HTQT do Phó Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 08/10/1994 và hiện nay đang hoạt động trong giai đoạn III theo thỏa thuận kí kết giữa Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy, Đại học Harvard, Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2010 cho giai đoạn 2010 – 2015. Đây là **chương trình học bổng** đào tạo sau đại học.

Ngày 31/3/2008, theo quyết định số 1468/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thành lập chuyên ngành đào tạo **Thạc sĩ Chính sách Công**. Đây là ngành học lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam với chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức của Trường Harvard Kennedy và Chương trình Kinh tế học Ứng dụng và Chính sách Công của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright bắt đầu tiến hành **tuyển sinh Khóa 8, Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công**. Chương trình sẽ **nhận hồ sơ tuyển sinh Khóa 8 đến hết ngày 03/7/2015 và tổ chức thi tuyển vào ngày 26/7/2015**. Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 5/10/2015.

Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia học tập trung toàn thời gian trong năm thứ nhất tại trụ sở của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM), năm thứ hai làm nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Chương trình đào tạo này dành cho những người có quyết tâm phấn đấu cao, có kinh nghiệm làm việc thực tế và đang tích cực tìm kiếm một cơ hội được đào tạo chính quy về chính sách công để phát triển năng lực chuyên môn của mình. Chương trình nhắm tới các nhà quản lý và chuyên môn, giảng viên các trường đại học và chuyên gia nghiên cứu.

Chúng tôi gửi kèm theo đây *thông báo tuyển sinh, mẫu câu hỏi thi tuyển sinh và cẩm nang giới thiệu thông tin về các chương trình và khóa học của FETP*. Các thông tin có liên quan có thể tìm thấy trên trang web của Chương trình theo địa chỉ <http://www.fetp.edu.vn/apply>. Quý cơ quan có thể sao chụp các tài liệu này và gửi cho các cán bộ có nguyện vọng dự tuyển.

Rất mong quý cơ quan nghiên cứu, xem xét và đề cử cán bộ tham gia.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VSDH.



HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Nguyễn Đông Phong